



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการรายวัน, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว เครือข่ายภาคประชาชน นำโดย นายบัณฑิต นิยมภา หรือลุงตู้ ยื่นหนังสือเสนอร่าง พ.ร.บ. พิษเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. ... ต่อประธานรัฐสภา ผ่านนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา เพื่อผลักดันให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ใช้ในการรักษาและแก้ปัญหาสุขภาพ พร้อมให้มีการจัดตั้งองค์กระระดับชาติดูแลกำกับอย่างครบวงจร

ด้านนายศุภชัย กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาพิษเสพติดมาแล้ว หากผ่านสภาก็จะนำพืชที่เคยเป็นยาเสพติดแต่มีคุณทางการแพทย์ ทั้งกัญชง กัญชา หรืออื่นๆ มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจได้

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded

-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์รพ.เพชรบูรณ์ ให้บริการ 3 โรค คือ โรคมะเร็งที่ได้รับการบำบัดและมีอาการคลื่นไส้อาเจียน, บรรเทาอาการปวด ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยได้รับน้ำมันกัญชาแบบ THC ขนาด 5 มล. 200 ขวด จากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดให้บริการทุกวันศุกร์แรกของเดือน เวลา 13.00 น.-16.00 น. ที่ห้องตรวจสุขภาพครบวงจร ชั้น 1 อาคารแพทย์แผนไทย รพ.เพชรบูรณ์

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว นายไพศาล พิษมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าประเทศไทยไม่ให้ประชาชนปลูกและใช้กัญชาทางการแพทย์เจ็บป่วย แต่ให้บริษัทเครื่องสำอางเจ้าสัวทำได้

เยี่ยมผู้ป่วยเหตุความไม่สงบในภาคใต้

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์คมชัดลึก

-เสนอข่าว นพ.สุกรม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้ที่รพ.ยะลา และกล่าวว่ารมว.สธ. และรมช.สธ. ได้มอบให้มาเยี่ยมผู้บาดเจ็บ โดยให้รพ.ยะลาดูแลผู้บาดเจ็บทั้ง 5 คนอย่างเต็มที่ และส่งทีมด้านสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคนมีขวัญกำลังใจดี ซึ่งผู้บริหารฝากให้กำลังใจและพร้อมสนับสนุนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็น และเพิ่มความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ เช่น กล้องวงจรปิด หรือปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยให้ผู้ตรวจราชการเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาใช้ก่อน และฝากอสม.และประชาชนในพื้นที่ช่วยดูแล

พายุโซนร้อน

-กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ เรื่อง พายุระดับ 4 (โซนร้อนรุนแรง) “นากรี” คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 และ พายุระดับ 4 (ไซโคลนรุนแรง) “บุลบูล” คาดว่า จะเคลื่อนตัวเข้าประเทศอินเดียและบังคลาเทศในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 ซึ่งทั้ง 2 ลูกไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของไทย ส่วนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อน

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศในกทม.และปริมณฑล วันที่ 7 พ.ย. 2562 ปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่า 35-64 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 14 สถานี ได้แก่ ริมถนนกาญจนาภิเษก ริมถนนดินแดง เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ เขตบางพลัด เขตบางขุนเทียน เขตสาทร เขตหลักสี่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ต.ปากน้ำ อ.เมือง และต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ประชาชนควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

-www.airvisual.com จัดอันดับคุณภาพอากาศและเมืองที่มีมลพิษระดับโลก วันที่ 7 พ.ย. เวลา 08.55 น. พบว่า กทม.อยู่ในลำดับที่ 8 ค่าฝุ่น 159 AQI เมืองเชียงใหม่ อยู่ลำดับที่ 30 ค่าฝุ่น 92 AQI

เทศกาลลอยกระทง

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-เสนอข่าว นางอุมาภมล สุนทรสุริตี ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจนักท่องเที่ยวที่ประชาชนอยากร่วมลอยกระทงด้วย พบว่า อันดับ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล อันดับ 3 นายธนธร จีรังเรืองกิจ อันดับ 4 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ อันดับ 5 นายทักษิณ ชินวัตร

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุหรี่ไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์ Hfocus, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สำเร็จ แหยมกระโทก ผู้ช่วย รรมช.สธ. เป็นประธานการประชุมคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 มีประเด็นสำคัญ คือ โทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งสารนิโคตินเหลว ที่ส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ คว้นและละอองคว้นที่เป็นอันตรายต่อปอด รวมถึงอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีอื่นๆ ซึ่งผลสำรวจพบเยาวชนไทยที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 20 สูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยที่ประชุมเสนอให้มีแนวทางการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ให้กรมควบคุมโรคประสานหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานพยาบาลทุกสังกัดเพื่อจัดทำรายงานและเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ตามนิยามที่กำหนด เพิ่มการซักประวัติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าภายใน 90 วันก่อนป่วย และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของรพ. และมอบให้คณะอนุกรรมการด้านบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพติดพิจารณากรอบแนวทางเพิ่มเติมเพื่อเฝ้าระวังโรค</p>	-
<p>โรคลมพิษ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์thaihealth</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ โรคลมพิษมีลักษณะเป็นผื่นหรือปื้นนูนแดง ไม่มีขุย มีอาการคันกระจายตามตัว แขน ขา ผื่นมักจะอยู่ไม่เกิน 24 ชม. แต่อาจมีผื่นใหม่ขึ้นที่อื่นได้ แบ่งเป็น 1.ลมพิษเฉียบพลัน จะเป็นๆ หายๆ ติดต่อกันน้อยกว่า 6 สัปดาห์ สาเหตุเกิดจากอาหาร ยา การติดเชื้อ 2.ลมพิษเรื้อรัง จะเป็นๆ หายๆ ต่อเนื่องเกิน 6 สัปดาห์เกิดจากอาหาร ยา การติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราหรือพยาธิ โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคต่อมไทรอยด์ อธิปไตยทางกายภาพ เช่น ความร้อน ความเย็น น้ำหนักกดรัด แสงแดด การออกกำลังกาย การแพ้สารที่สัมผัส ผื่นอยู่นานเกิน 24 ชม. รายที่เป็นรุนแรงจะบวมมาก โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลำคอ ริมฝีปาก ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและทำการรักษา หรือหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง แน่น หายใจไม่สะดวก หรือเป็นเรื้อรัง ควรรีบปรึกษาแพทย์</p>	-
<p>วัคซีนโรคหัด สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง NBT</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับ นพ.สสจ.ทั่วประเทศ ว่า โรคหัดยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ขณะนี้มีเด็กที่ได้รับวัคซีนหัดและหัดเยอรมันไม่ครบตามเกณฑ์กว่า 522,181 คน พร้อมกำชับให้สสจ.ทุกจังหวัดเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนให้เด็กกลุ่มนี้เพื่อลดอัตราการป่วยตาย พร้อมรณรงค์ผู้ปกครองนำเด็กทั้งไทยและต่างชาติไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพรึจนถึง มี.ค. 2563 โดยจะเริ่มกิจกรรมอีกครั้ง 14 พ.ย.นี้</p>	-
<p>กิจกรรมสร้างสุขภาพกาย-ใจ สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมใช้เวลาในการเล่นเกมหรืออยู่กับหน้าจอมือถือนานเกินไป อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมได้ แนะนำกิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ข้อ ได้แก่ ท่องเที่ยว เล่นกีฬา เล่นดนตรี อ่านหนังสือ จิตอาสา เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกาย-ใจ</p>	-
<p>เตือนการเล่นประทัด สื่อที่นำเสนอ : สวท., สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา แม้จะมีมาตรการควบคุมการเล่นดอกไม้ไฟประทัด พลุ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง แต่ยังมีประชาชนได้รับอันตรายจากการเล่นดอกไม้ไฟ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ดังนั้นขอให้ลดการเล่นดอกไม้ไฟ ประทัด พลุ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและคนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ความร้อนของประทัดสามารถทำให้ผิวหนังไหม้ หากสัมผัสหรือสูดดมสารเคมีที่อยู่ในรูปของเหลว ผง ไอระเหย และคว้นพิษ เข้าสู่ร่างกาย อาทิ โปแทสเซียมเปอร์คลอเรต ซัลเฟอร์ โปแทสเซียมไนเตรต แบเรียมไนเตรต จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง หู ตา จมูก เป็นอันตรายถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได้</p>	-
<p>อาหารเสริมผิดกฎหมาย สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ติดตามข่าวการตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย ยี่ห้อ Dose Binlis พบว่ายังมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ "มินท์นิคาร์ตัน ร่มรื่น" จึงตรวจสอบพบมีการโฆษณาจริง รวมทั้งพบภาพแสดงเลขสารบบอาหาร 13-1-18656-1-0044 ซึ่งเป็นข้อมูลการอนุญาตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BINLIS และยกเลิกผลิตภัณฑ์ไปแล้ว อย.ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้โฆษณา ทั้งนี้ หากผู้ใดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีวันที่ผลิตหลังจากวันที่ผลิตภัณฑ์ยกเลิก จะเข้าข่ายผลิตและจำหน่ายอาหารปลอม</p>	-